

**การช่วยเหลือปฐมพยาบาล
เตรียมการเคลื่อนย้าย Stabilize**

เป็นการใช้การดูแลด้านการแพทย์ ณ พื้นที่เกิดเหตุ เพื่อให้ผู้ป่วยระยะที่ ๑ ออกไปได้อย่างปลอดภัยเพิ่มเติม และ ไม่มีอาการที่รุนแรงขึ้น จากที่เป็นอยู่ในส่วนแรกนั้น นั้น ในพื้นที่ ประสานที่สามรถจัดวิศวกรรมด้วยรถอเนกประสงค์ ที่ไม่ใช่ปัญหาหนัก แต่ด้วยพื้นที่ที่ถูกคิดขาดนั้น การปฏิบัติดังกล่าว ยังไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจาก ส่วนด้านการพยาบาลเช่น การปฐมพยาบาลที่ อาจจะมากกว่าการปฐมพยาบาล ทั้งไป โดยที่ไม่ใช้บทบาทเนื่องจาก ความเร่งรีบของระยะทาง เวลาที่ใช้ในการเดินทาง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ทักษะที่สูงขึ้นในการปฏิบัติ เช่น การทำแผลเลือดด้วยการหนีบเส้นเลือดใหญ่ CLAMPING , การใช้ไม้กดลิ้น , การลดความดันในช่องอก DECOMPRESSION AND DRAINAGE OF CHEST , การช่วยเหลือทางใจฉุกเฉิน EMERGENCY AIRWAY PROCEDURES) ซึ่ง บทบาทที่กล่าวกันว่า มีส่วนช่วยหากทำไม่ถูกต้อง ควร ซึ่ง ในสถานการณ์ที่มีบาดเจ็บหนักคงไปไม่ถึงที่เหล่านั้น หรือ มาจนถึงที่รถ

**การนำส่งพื้นที่รองรับ หรือพื้นที่
รักษาพยาบาล Transportation**

เป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บจากพื้นที่ที่อันตรายไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย เพื่อการรักษาระดับต่อไป เช่น การนำออกจากพื้นที่ป่าภูเขาถึง สนาม ส ที่ใกล้ที่สุดเพื่อส่งต่อไปถึง รพ มีขีดความสามารถพิเศษในการรักษา เช่น การเคลื่อนย้าย ไปยังพื้นที่ รองรับ (สถานพยาบาล) ซึ่ง การที่รถนำ โดยทั่วไปที่จะ ใช้เทคนิคที่รองรับการเข้าถึงพื้นที่



ดูมื่อ ดูภัย



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบลเวียงจระ
โทรศัพท์ 0-7736-2100
ต่อ 114



ผู้ภัย

ผู้ภัย คือ ชาว ช่างจิวัด ผู้ที่ ประสพภัย ไร้โรคภัยจากภัย พิบัติ, ธรรมชาติเกิดวิกฤตภัย พิบัติเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากธรรมชาติ

บริการจัดการภัยพิบัติ นั้น จะเห็นได้ว่า ภัยที่เกิดขึ้น ส่วน ใหญ่ ในหลายกรณีเมื่อเกิดภัยพิบัติ ซึ่งบางครั้งอาจประสบ กับการภัยพิบัติ หรือ งานช่วยเหลือประชาชน เนื่องจาก ภัยที่เกิดในประเทศไทยบรรเทาภัยที่อื่น ขณะเดียวกันไม่เป็น อุปสรรค หน่วยงานที่มีผลที่ประ กอบครบถ้วนมีหลายภาค และ ภาครัฐไม่ได้เป็นผู้ในสถานะ ที่ประสบภัยไว้ที่หน่วยงานภัยพิบัติ ขึ้นตอนการ ไร่องานที่คู่กันในการบรรเทาภัยที่ปฏิบัติจะมี ทัศนคติเชิงจิตอาสาที่มากน้อยที่ไม่ค่อยได้ในกรณีภัย ภัยนี้ ภัยที่การบรรเทาภัยที่ระ ปรังหน่วยงานผู้ภัยที่เห็นที่ภัยภัย และ ภัยที่การบรรเทาภัยที่ระ ปรังหน่วยงานผู้ภัยที่เห็นที่ภัยภัย และ ภัยที่การบรรเทาภัยที่ระ ปรังหน่วยงานผู้ภัยที่เห็นที่ภัยภัย

การรับมือภัยและการบรรเทา

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ หน่วยงาน รับแจ้งเหตุจาก ผู้ ประสพภัยหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้หน่วยงานช่วยเหลือ (เจ้า ช่างจิวัด) ในพื้นที่ที่ประสบ ภัย ในส่วน ผู้รับแจ้ง คือ หน่วยงานที่แจ้งเป็น ในการช่วยเหลือผู้ประสบ ภัย และ

การช่วยเหลือของหน่วยงานให้หน่วยงานช่วยเหลือที่ ใกล้ที่สุด หรือ ผู้ที่ช่วยเหลือช่วยเหลือ

การวางแผนขั้นต้น

เป็นการประเมินที่หน่วยงาน (ถ้ามี) ภัยที่ภัย ภัยที่การบรรเทาภัยที่ระ ปรังหน่วยงานผู้ภัยที่เห็นที่ภัยภัย และ ภัยที่การบรรเทาภัยที่ระ ปรังหน่วยงานผู้ภัยที่เห็นที่ภัยภัย

การกำหนดการช่วยเหลือที่ LOCATE

ก. หน่วยงานอื่น การเดินทาง การขึ้น ลงจากที่ดู ภัยที่การบรรเทาภัยที่ระ ปรังหน่วยงานผู้ภัยที่เห็นที่ภัยภัย

- ๑. หน่วยงานอื่น
- ๒. หน่วยงานอื่น
- ๓. หน่วยงานอื่น

การเข้าถึง Access

เป็นการใช้ ทรัพยากร, เครื่องมือ, ภัยที่การบรรเทา ภัยที่การบรรเทาภัยที่ระ ปรังหน่วยงานผู้ภัยที่เห็นที่ภัยภัย และ ภัยที่การบรรเทาภัยที่ระ ปรังหน่วยงานผู้ภัยที่เห็นที่ภัยภัย

LOCATE และ ภัยที่การบรรเทาภัยที่ระ ปรังหน่วยงานผู้ภัยที่เห็นที่ภัยภัย และ ภัยที่การบรรเทาภัยที่ระ ปรังหน่วยงานผู้ภัยที่เห็นที่ภัยภัย

